



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
ที่ พล ๐๘๓๓/๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามในประกาศ / ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาต  
นำประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

### เรื่องเดิม

“ตัวชีวิตที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” เป็นตัวชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระเเผนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่เจตนารมณ์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน และนโยบาย และสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตนางานสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

### ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ลงนามในประกาศ / ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศ

๑. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ ส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

๓. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

### ข้อเสนอ

เห็นสมควรลงนามประกาศ/อนุมัติดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ทั้ง ๓ ข้อ ในวันเวลาดังกล่าว หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายประจักษ์ แจงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ขอดำเนินการตามเสนอ / อนุญาตเผยแพร่

( นางสาวจิตติภรณ์ รุ่งฉาย )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาารแทน

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ





ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  
เรื่อง เจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ มีเจตนาธรรมร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกิดเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกิดเกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวจิตาภิรมณ์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ





## ประกาศเจตนารมณ์

# การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นางสาวจิตติารัตน์ รุ่งฉาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด พร้อมพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับหน่วยงาน ผู้ส่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เพื่อให้เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว เกิดผลไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงวางแนวทางดำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในด้านการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
๒. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการรับหรือไม่รับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาด และบริการอื่นใด ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
๔. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
๕. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
๖. กำหนดให้มีแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทและผู้แทนจำหน่าย

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จะดำเนินการในเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมา ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวจิตติารัตน์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน  
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ





## ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า นางสาวจิตาภิรมณ์ รุ่งฉาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด พร้อมพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
ชาติตระการ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการ  
ทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและ  
ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาภิเษกว่า จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะประพฤติปฏิบัติ  
ตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ขอทำความดีด้วย  
หัวใจ จะยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวจิตาภิรมณ์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ